



# ข่าวสาร ทคปธ.

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ



## ประวัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีใช้ส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม อยู่ในกำกับดูแลของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์ และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน ทำการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้

เมื่อปี พ.ศ. 2534 – 2536 ประชาชนชาวเชียงรายได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับสูงขึ้นในจังหวัด มีการระดมความคิดเห็นการจัดการประชุมสัมมนาโดยเฉพะอย่างยิ่งมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2536-2545 ขึ้นเป็นฉบับแรก ซึ่งเกิดจากการระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างภาคราชการ ภาคเอกชนและประชาชน โดยกำหนดทิศทางการพัฒนาไว้ 3 ทิศทางด้วยกัน หนึ่งในสามทิศทางนั้น คือ “การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ซึ่งไม่เฉพาะจังหวัดเชียงรายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประชากรในจังหวัดภาคเหนือตอนบนตลอดจนประเทศในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขงอีกด้วย ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการรณรงค์เพื่อให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการหารูปแบบและวิธีดำเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งสรุปได้ในขณะนั้นว่าน่าจะมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น เป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกสถาบันราชภัฏขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย และจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่ เป็นต้น เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จสวรรคต คณะกรรมการรณรงค์จัดตั้งมหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยราชการจังหวัดเชียงรายได้ประชุมปรึกษาหารือและเห็นพ้องต้องกันว่า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่ออาณาประชาราษฎร์ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายที่ทรงใช้เป็นที่สร้างพระตำหนักและทรงริเริ่มโครงการพัฒนาอดอยตุงขึ้น ซึ่งนำความเจริญรุ่งเรืองมายังจังหวัดเชียงรายและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ฉะนั้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตลอดจนเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระองค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาคน จึงได้จัดทำโครงการเสนอรัฐบาลให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2539 คณะรัฐมนตรีที่มีนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงราย โดยอาศัยฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีของรัฐบาลและประชาชนที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งของจังหวัดเชียงราย ดังนั้น ทบวงมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์เกี่ยวกับการยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้ว สรุปว่ามีความเป็นไปได้พร้อมทั้งได้ดำเนินการศึกษาเพื่อกำหนดรูปแบบการดำเนินงานระบบบริหารและระบบวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาตามลำดับ ทบวงมหาวิทยาลัย ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยต่อคณะรัฐมนตรี และเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและให้เสนอคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่างต่อมาได้มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นผลทำให้ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับนี้ไม่ได้รับการพิจารณาต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 คณะกรรมการกฤษฎีกาฝ่ายสังคมของรัฐบาล พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี มอบให้ทบวงมหาวิทยาลัยจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ โดยไม่ยกฐานะสถาบันราชภัฏเชียงรายเป็นมหาวิทยาลัย และในวันที่ 18 กันยายน 2540 ทบวงมหาวิทยาลัยได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฉบับใหม่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างพระราชบัญญัติที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแล้วส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตรวจร่างและดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป และแต่งตั้งให้รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นประธานคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อดำเนินการต่างๆ ให้เรียบร้อยและเสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อดำเนินการได้ตามความเหมาะสม และการจัดตั้งมหาวิทยาลัยจึงเริ่มตั้งแต่บัดนั้น จนกระทั่งได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 และเริ่มรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 โดยมีนักศึกษาจำนวน 62 คน จาก 2 หลักสูตร ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 69 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี 39 หลักสูตรระดับปริญญาโท 18 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร และนับถึงปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้ทุกภาคส่วนของสังคม รวมทั้งสิ้น 27,095 คน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสืบสานพระราชปณิธานขององค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยความจงรักภักดีและมุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประเทศชาติสืบต่อไป

## ปณิธาน

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดมั่นสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ "ปลูกป่า สร้างคน" โดยมุ่ง "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม และอนุรักษ์ธรรมชาติ" โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางปัญญาของสังคม สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

## วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคุ่มแม่น้ำโขง (Leading University of the Greater Mekong Subregion)



## พันธกิจ

- จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยสู่สังคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นสากล
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

## อัตลักษณ์

“บัณฑิตที่มีคุณภาพ”

## เอกลักษณ์

"ที่พึ่งทางปัญญาของสังคม"

## วัฒนธรรมองค์กร

MFU•FIRST เป็นค่านิยม (Core Value) ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญกับองค์กรเป็นอันดับแรกเสมอ โดยค่านิยมนี้ได้สะท้อนวิถีแห่งมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

- **FLEXIBILITY** We change for the best. (ปรับเปลี่ยน) พร้อมปรับเปลี่ยน และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ พลิกผันของโลกยุคปัจจุบัน
- **INTEGRITY** We always do what is right. (ยึดมั่น) ยึดมั่นในหลักความถูกต้อง ดำเนินงานตามเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สมกับความเป็นมหาวิทยาลัย ในพระนามสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- **RESOURCEFULNESS** We create innovation. (สร้างสรรค์) เปี่ยมด้วยความรู้ ที่สามารถสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม และขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
- **SPIRIT** We work with heart. (ด้วยใจ) ท่วมเท ทำทุกอย่างด้วยใจ และพร้อมเสียสละ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
- **TEAMWORK** We get it done together. (ด้วยกัน) มีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และพร้อมทำงานให้สำเร็จไปด้วยกัน



## ตราสัญลักษณ์

อักษรพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บนพื้นสีทองอักษรย่อ ส. สีแดง และ ว. สีขาว อันเป็นเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของประชาชน บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและความเป็นสิริมงคล

## เลข ๘ และ ๙ สีทอง

ประกอบตราสัญลักษณ์ ประดิษฐานภายใต้ฉัตรเจ็ดชั้นสีทอง เลข ๘ อยู่เหนือคำว่ามหาวิทยาลัย เลข ๙ อยู่เหนือคำว่า แม่ฟ้าหลวง หมายถึงสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรงเป็นพระราชชนนีของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

## ดอกไม้ (ดอกลำดวน)

ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยที่จะพัฒนาและส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ปวงชนอย่างต่อเนื่อง

## สีประจำมหาวิทยาลัย



### สีแดง

หมายถึง สีประจำวันพระราชสมภพ (วันอาทิตย์) ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

### สีทอง

หมายถึง สีที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย

## ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย

ดอกหอมนวล (ลำดวน)  
Melodorum fruticosum Lour.



## สารจากประธาน ทคบร.

รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมบุญ หนูจักร

ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.)  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ในนามของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) กระผมขอขอบคุณสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสามัญ คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 4/2563 ในครั้งนี้ ซึ่งการประชุมครั้งสุดท้ายในวาระการดำรงตำแหน่งประธาน ทคบร. ของกระผมและจะมีการส่งมอบตำแหน่งประธาน ทคบร. ให้แก่ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ด้วย

ท้ายสุดนี้ กระผมขอกราบขอบคุณผู้บริหารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติกระผมในการดำรงตำแหน่งประธาน ทคบร. ประจำปี 2562-2563 และมีส่วนร่วมในการประชุมสามัญ ทคบร. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสมาชิก ด้วยดีเสมอมา ซึ่งนับเป็นการผสมผสานความร่วมมือและเสริมความเข้มแข็งให้กับสมาชิกเครือข่าย ทคบร. และในโอกาสนี้ กระผมขออวยพรให้คณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า และช่วยกันพัฒนาชาติบ้านเมือง และสถาบันการศึกษาต่อไป

## สาระสำคัญการประชุมสามัญ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ครั้งที่ 3/2563  
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โถงชั้น 2 อาคาร A อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม  
ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ศ.ดร.ดำรงศักดิ์ ฟาร์รุ่งสา  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคปร.

รศ.ดร.ธรรมบุญ หนูจักร ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  
(ทคปร.) กล่าวเปิดการประชุมสามัญ ทคปร. ครั้งที่ 3/2563 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. รายงานบัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

บัญชีเงินอุดหนุน ทคปร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มียอดคงเหลือสุทธิ 1,132,696.49 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่น  
สองพันหกร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบเก้าสตางค์) โดยมียอดคงเหลือยกมา (30 มิถุนายน 2563) จำนวน 1,134,472.49 บาท  
และมีรายจ่าย จำนวน 1,776.00 บาท

### 2. ข่าวสาร ทคปร. ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

ได้จัดทำเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์และนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ทคปร. ผู้สนใจสามารถอ่านได้ที่ <https://www.grad.chula.ac.th/cgau/download/CGAU-2020-vol3.pdf>

### 3. การอนุโลมผลการสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

ตามที่ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคปร.) ได้มีหนังสือที่ ทคปร  
จพ. 038/2563 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ถึงคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อเสนอแนะให้มีการผ่อนผันคะแนน  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยให้มีการผ่อนผันคะแนนภาษาอังกฤษ  
เพื่อการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วแต่  
ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ให้สถาบันอุดมศึกษารับเข้าศึกษาได้ โดยมีเงื่อนไขว่านักศึกษาจะต้องสอบภาษาอังกฤษ  
ให้ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดภายในปีการศึกษา 2563 นั้น

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาแล้ว  
มีมติเห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดวิธีการ และเกณฑ์ในการกำหนดผลการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับ  
ผู้ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้ตามแนวทางเดิมที่เคยได้แจ้งสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติแล้วตามหนังสือที่ ศอ 0506  
/ว 226 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ  
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ  
ประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

ทั้งนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนสอบ  
ภาษาอังกฤษจะมีสถานภาพเป็นนักศึกษาที่ทดลองเรียน โดยต้องส่งผลคะแนนภายใน 1 ปี แล้วจึงมีสถานภาพเป็นนักศึกษาปกติ  
หากไม่สามารถส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษได้ภายใน 1 ปี มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป และบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ข้อมูลว่า อนุโลมให้นักศึกษาที่ยังไม่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษส่งผลคะแนนภายใน 2 ภาคการศึกษา

#### 4. i-Thesis

สืบเนื่องจากการประชุมสามัญ ทคปร. ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 ประธานฯ เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา/แนวทางการแก้ไขของแต่ละสถาบัน ในเรื่องการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ผ่านระบบ i-Thesis ซึ่งพบว่าปัจจุบันยังมีปัญหาเดิมที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข โดยที่ประชุมเสนอให้ประธาน ทคปร. ประสานงานกับคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีตัวแทนจากที่ประชุม ทคปร. มีส่วนร่วมในการร่าง TOR กับทางสกอ. ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ติดต่อประสานงานแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับ

รศ.นพ.ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล รักษาการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่อง i-Thesis และ Turnitin ว่าเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประธานฯ ทคปร. และประธานฯ สคบท. ได้ร่วมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) เกี่ยวกับ i-Thesis ถึงการทำ TOR ที่ผู้ใช้ไม่ได้มีส่วนร่วมในการร่าง TOR ซึ่งผู้อำนวยการฯ UniNet ให้ข้อมูลว่า TOR ของปีล่าสุดร่างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอผู้อำนวยการฯ ขอให้ตัวแทนของที่ประชุม ทคปร. และ สคบท. มีส่วนร่วมในการร่าง TOR กับ UniNet ในปีถัดไปเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแก้ปัญหาได้ถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการฯ UniNet ให้ข้อมูลว่าภายในไตรมาสนี้จะเชิญ Admin ของทุกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมกับบริษัทแฟกเกอร์ (บริษัทที่ดูแลระบบ i-Thesis) เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ในบางส่วนได้เอง จึงขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยส่ง Admin ไปอบรม เพื่อที่จะสอบถามและทดลองปฏิบัติได้โดยตรง นอกจากนี้ รศ.นพ.ฉัตรชัย เสนอให้ใช้เครือข่าย Line Group ที่ได้จากการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดน่าน ให้เป็นประโยชน์ โดยให้มีการพูดคุยประเด็นปัญหา i-Thesis ผ่าน Line Group เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและจัดทำเป็น KM

สำหรับเรื่อง Turnitin ได้เสนอข้อมูลต่อผู้อำนวยการฯ UniNet ว่าหลายมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบ i-Thesis ต้องใช้ Turnitin ในการตรวจ และแต่ละมหาวิทยาลัยต้องจ่ายค่าเช่าซื้อเอง จึงทำให้มีราคาค่อนข้างแพง หากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นเจ้าภาพและเชื่อมต่อระบบ i-Thesis จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของทุกมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ขอให้มีการสำรวจจำนวนผู้ใช้ Turnitin ของแต่ละสถาบันการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งพบปัญหาการตรวจสอบการลักลอกวิทยานิพนธ์ด้วยระบบ Turnitin ซึ่งระบบดังกล่าวมีทางเลือกที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ไฟล์วิทยานิพนธ์ที่ส่งตรวจสอบถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล โดยระบบกำหนดค่าเริ่มต้นไว้เป็น “อนุญาต” ทำให้ผู้ใช้งานอาจมีได้สังเกต ส่งผลให้เกิดปัญหาในประเด็นดังต่อไปนี้

1. วิทยานิพนธ์ฉบับร่างที่ส่งตรวจ ถูกจัดเก็บเป็นข้อมูลในระบบ Turnitin เมื่อตรวจสอบครั้งถัดไปจะทำให้ผลการซ้ำซ้อนของข้อมูลอาจมีผลเกือบ 100% ทำให้แปลผลการตรวจสอบไม่ได้

2. กรณีที่ผลงานวิทยานิพนธ์ส่วนหนึ่งได้ถูกเผยแพร่เป็นบทความในวารสาร และบทความถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบ Turnitin ก่อนที่นิติตจะส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ เมื่อนิติตส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เข้ามาตรวจสอบการลักลอกผลงานด้วยระบบ Turnitin จะทำให้ผลการตรวจแสดงผลว่ามีความซ้ำซ้อนกับผลงานของตนเอง

3. กรณีที่มีการตรวจสอบการลักลอกผลงานด้วยวิทยานิพนธ์ฉบับร่างหรือฉบับสมบูรณ์ ก่อนที่จะส่งบทความเผยแพร่ในวารสาร หากวารสารมีการตรวจสอบการลักลอกผลงานของบทความก่อนพิจารณาการตีพิมพ์ จะทำให้ผลการตรวจสอบการลักลอกผลงานมีความซ้ำซ้อนกับวิทยานิพนธ์ และบรรณาธิการของวารสารอาจปฏิเสธการตีพิมพ์ได้

เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงควรกำหนดค่าเริ่มต้นของการจัดเก็บไฟล์วิทยานิพนธ์ที่ส่งตรวจเป็น “ไม่อนุญาต” เพื่อให้วิทยานิพนธ์ทั้งฉบับร่างและฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบด้วยระบบ Turnitin ไม่ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบ

ที่ประชุมรับทราบ และเสนอให้มีการสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่าย Maintenance ของแต่ละสถาบันฯ ที่ใช้ระบบ i-Thesis และจำนวนผู้ใช้ Turnitin ของแต่ละสถาบันฯ จากสถาบันสมาชิก เพื่อเป็นข้อมูลให้ UniNet พิจารณาต่อไป

**5. การกำหนดวันประชุมสามัญ ทคบร. ครั้งที่ 4/2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง**

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เจ้าภาพในการจัดประชุมสามัญ ทคบร. ครั้งที่ 4/2563 ได้แจ้งกำหนดการจัดประชุมสามัญ ทคบร. ครั้งที่ 4/2563 ระหว่างวันที่ 4-5 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และนำเสนอรูปแบบ การทัศนศึกษาในจังหวัดเชียงราย

**6. ปฏิทินการจัดประชุมสามัญ ทคบร. และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2563 - 2564**

สถาบันสมาชิกที่รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญ ทคบร. และเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2563 - 2564 ได้แจ้งวันจัดประชุมสามัญ ทคบร. และการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยฯ ดังนี้

ปี	การประชุมสามัญ ทคบร.			การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยฯ		
	ครั้งที่	วัน/เดือน	สถาบันเจ้าภาพ	ครั้งที่	วัน/เดือน	สถาบันเจ้าภาพ
2563	1	6-8 กุมภาพันธ์	จุฬาลงกรณ์ฯ			
	2	6-7 มิถุนายน	สจล.	50	6-7 มิถุนายน	สจล. (ทคบร.)
	3	29-30 ตุลาคม	ม.สงขลานครินทร์			
	4	4-5 ธันวาคม	ม.แม่ฟ้าหลวง	51	18 ธันวาคม	ม.ทักษิณ (ทคบร.)
2564	1	มีนาคม	ม.ธรรมศาสตร์			
	2	28 พฤษภาคม	ม.บูรพา	52	28 พฤษภาคม	ม.บูรพา (ทคบร.)
	3	ตุลาคม	ม.มหาสารคาม			
	4	2-4 ธันวาคม	ม.สุโขทัยธรรมาธิราช	53	ธันวาคม	มรภ.เชียงใหม่ (สคบท.)

**7. Student Barometer Survey 2020/2021**

ตามที่สถาบันสมาชิก จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมทำสัญญาและใช้งาน Student Barometer Survey 2019/2020 ซึ่งจัดทำโดยบริษัท i-graduate international insight เพื่อสำรวจและประเมินความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาต่อสิ่งอำนวยความสะดวก การสนับสนุนและการบริการการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่ นิสิต/นักศึกษา โดยมีจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูล 18,600 ตัวอย่าง ราคาต่อหน่วย 95 เซ็นต์ นั้น

สำนักงานเลขานุการ ทคบร. ขอหารือที่ประชุมและขอสำรวจข้อมูลสถาบันสมาชิกที่มีความสนใจจะทำ Student Barometer Survey 2020/2021 กับบริษัท i-graduate international insight ทั้งนี้ขอให้สถาบันสมาชิกร่วมตอบแบบสำรวจการใช้งาน Barometer Graduate Survey 2020/2021 ได้ที่ <https://bit.ly/3jqf5b3> ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ที่ประชุม มีความเห็นว่า ควรจะมีการทำ Student Barometer Survey ต่อไป เนื่องจากข้อมูลที่ได้มีประโยชน์ สามารถนำมาเปรียบเทียบและปรับปรุงพัฒนาการบริการต่างๆ ของแต่ละสถาบันการศึกษาและทำงานร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาในภาพรวมได้ ทั้งนี้แต่ละสถาบันการศึกษาควรหาวิธีให้นิสิต/นักศึกษา ตอบแบบสำรวจให้มากขึ้น และเสนอให้ประธาน ทคบร. เจรจากับบริษัท I-graduate international insight ใน 2 ประเด็น ดังนี้



1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจ ขอให้เท่ากับปีที่แล้ว คือ ราคาต่อหน่วย 95 เซ็นต์ ทั้งนี้จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

2. ขอเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในการสำรวจ จากเดือนธันวาคม เป็น เดือนพฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสำรวจของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย

#### 8. การพิจารณาตำแหน่งประธาน ทคสร. และเลือกตั้งประธาน ทคสร.

ตามที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมบุญ หนูจักร ประธานที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคสร.) ได้รับตำแหน่งประธานฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 ซึ่งจะครบวาระในเดือนธันวาคม 2563 จึงได้หารือที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งประธาน ทคสร.

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดำรงตำแหน่งประธาน ทคสร. ในวาระถัดไป เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2565



#### สำนักงานเลขานุการ

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ  
และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคสร.)

#### บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา ชั้น 10-13 ซอยจุฬา 12  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ 02-218-3501, 02-218-3516, 02-218-3501  
email : grad@chula.ac.th  
www.grad.chula.ac.th

#### กองบรรณาธิการ

ข่าวสารที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและ  
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคสร.)

#### บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย อติศักดิ์วัฒนา

#### กองบรรณาธิการ

นางสิริลักษณ์ ยอดแสง  
นางสาวอรพัตน์ จันทร์ใหม่

#### ออกแบบ

นายณัฐนันท์ กัญจนปรัชญ์



# การประชุมสามัญ ทคธ. ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม โกรซัน 2 อาคาร ก อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่



การบรรยาย : หัวข้อ บทบาทบัณฑิตศึกษาในการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมและกลไกอุทยานวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ (ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)



# ศึกษาดูงานเชิงบูรณาการต่อการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

